



ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า
เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้ง
ให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ

ตามที่ประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ลงวันที่ ๑๐ กรกฎาคม ๒๕๖๖ เรื่อง รับสมัครข้าราชการเข้ารับการคัดเลือกให้เป็นผู้เสนอผลงานเข้ารับการประเมินเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักวิชาการพาณิชย์ ระดับชำนาญการพิเศษ ที่ว่าง จำนวน ๑ ตำแหน่ง นั้น

บัดนี้ การดำเนินการคัดเลือกผู้สมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว จึงขอประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษดังกล่าว รายละเอียดตามบัญชีแนบท้ายนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ได้รับการคัดเลือกจัดส่งผลงานที่มีเอกสารหลักฐานครบถ้วนสมบูรณ์ สามารถนำไปประกอบการพิจารณาได้ทันที ให้สำนักงานเลขาธิการกรมได้ตั้งแต่วันที่นี้เป็นต้นไป แต่ต้องไม่เกิน ๙๐ วัน นับแต่วันประกาศ หากพ้นกำหนดดังกล่าวให้ถือว่าผู้ได้รับการคัดเลือกได้สละสิทธิไม่ประสงค์จะเข้ารับการประเมินผลงาน และในการประเมินผลงานหากได้ตรวจสอบหรือมีผู้ทักท้วงและได้ตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ใดแจ้งข้อมูลอันเป็นเท็จ ให้ดำเนินการรายงานผลการตรวจสอบต่อผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าทราบ เพื่อดำเนินการระงับหรือยกเลิกการประเมิน พร้อมทั้งพิจารณาดำเนินการทางวินัยแก่ผู้นั้นและผู้ที่เกี่ยวข้อง ตามควรแก่กรณีต่อไป แต่ถ้าตรวจสอบแล้วพบว่า ผู้ทักท้วงมีเจตนากลั่นแกล้งหรือมีเจตนาแจ้งข้อความอันเป็นเท็จ ให้รายงานต่อผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้าเพื่อดำเนินการทางวินัยกับผู้ทักท้วงต่อไป

ประกาศ ณ วันที่ ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

(นายพูนพงษ์ นัยนาภากรณ์)

ผู้อำนวยการสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า

บัญชีรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกให้เข้ารับการประเมินผลงานเพื่อเลื่อนขั้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งระดับชำนาญการพิเศษ
 แบบทำยประกาศสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖

ลำดับ ที่	รายชื่อผู้ได้รับ การคัดเลือก	ตำแหน่ง/ส่วนราชการ ที่เข้ารับการประเมิน			รายชื่อผลงานที่จะเสนอ เข้ารับการคัดเลือก	ข้อเสนอแนวคิด ในการพัฒนางาน	สัดส่วนของผลงาน	
		ตำแหน่ง/ระดับ	ตำแหน่ง เลขที่	สังกัด			รายชื่อผู้มีส่วนร่วม	ร้อยละ
๑	นางสาวกนกวรรณ ลอยจันทร์แจ่ม	นักวิชาการพาณิชย์ ชำนาญการพิเศษ	๘๖	กลุ่มมาตรฐานข้อมูลและดัชนีเศรษฐกิจ การค้า กองสารสนเทศและดัชนี เศรษฐกิจการค้า	การจัดทำดัชนีความเชื่อมั่น จังหวัดชายแดนใต้	การพัฒนาการจัดเก็บข้อมูลราคาโดย ใช้ราคาจากส่วนกลาง (ข้อมูลราคา จากห้างค้าปลีกสมัยใหม่)	นางสาวกนกวรรณ ลอยจันทร์แจ่ม	๑๐๐

๒๐